



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

ที่มา <https://www.naewna.com/index.php>



'หมอยง'แนะเตรียมความพร้อม รับมือโควิดสายพันธุ์ BQ เพื่อป้องกันให้เข้าไทยช้าที่สุด

วันอังคาร ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566, 08.41 น.

วันที่ 3 มกราคม 2566 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan โควิด 19 การรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยระบุว่า

จากการศึกษา วิเคราะห์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ตั้งแต่สายพันธุ์อังกฤษ หรือ อัลฟา สายพันธุ์เริ่มจากอังกฤษก่อนหลายเดือน ในปลายปี 2563 และถึงแม้ว่าเราปิดบ้านปิดเมือง มีการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศถึง 14 วัน ในที่สุด สายพันธุ์นี้ก็มาระบาดในบ้านเราในเดือนมีนาคม 2564 เช่นเดียวกับสายพันธุ์เดลต้า จุดเริ่มต้นที่อินเดีย แล้วไประบาดในยุโรปและอเมริกา เข้าสู่ประเทศไทยหลังจากการระบาดในประเทศทางตะวันตก ขณะนั้นก็มีการกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ เช่นเดียวกัน

สายพันธุ์ โอมิครอน ก็เช่นเดียวกันเราเกิดหลังประเทศทางตะวันตกทั้งนั้น ขณะนี้บ้านเราเป็นสายพันธุ์ BA.2.75 ดังรูป ในขณะที่ยุโรปและอเมริกาได้ระบาดผ่านพ้นไปแล้ว และขณะนี้ทางอเมริกาและตะวันตกกำลังทั่วโลกมีแนวโน้มจะเข้าสู่สายพันธุ์ BQ.1, BQ.1.1 ดังแสดงในรูป ซึ่งคาดว่าต่อไปของเราก็คงระบาดตามมา สายพันธุ์ดังกล่าวดังกล่าวจะติดต่อภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น

ในขณะที่การระบาดในประเทศจีนขณะนี้ ยังเป็น BA.5 และลูกของ BA.5 คือ BF.7 ดังแสดงในรูป ที่มีความคล้ายคลึงกับ BA.5 ที่เราได้ระบาดผ่านพ้นไปแล้ว หรือ จีนตามหลังเรา คนไทยส่วนใหญ่ที่ติดเชื่อจะมีภูมิคุ้มกันต่อตัวนี้แล้วเป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ประเทศจีน โดยเฉพาะถ้ามีการระบาดในผู้ป่วยจำนวนมาก โอกาสจะเกิดสายพันธุ์ใหม่ก็จะเพิ่มขึ้น เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักไว้ด้วย

จากเหตุผลตามสายพันธุ์ จะให้ตรวจหรือป้องกัน ขณะนี้เราควรป้องกันสายพันธุ์ BQ มากกว่า BA.5 ที่เราได้ระบาดผ่านพ้นไปแล้ว

ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ประเทศต้นทางที่น่าจะตรวจ เพื่อป้องกันสายพันธุ์ใหม่ของเรา ควรจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีในประเทศไทย เพื่อป้องกันการระบาดในประเทศไทยให้ช้าที่สุด

อย่างไรก็ตามสายพันธุ์ทั้งหมดก็ยังเป็น โอมิครอน ที่ความรุนแรงน้อย และทั่วโลกก็ยอมรับว่า สายพันธุ์นี้ยังระบาดอยู่ทั่วโลก



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

ที่มา <https://www.dailynews.co.th/>



“โมร็อกโก” เป็นชาติแรกของโลก แบนนักท่องเที่ยวจากจีนเพื่อสกัดโควิด

โมร็อกโกเป็นประเทศแรกของโลก ซึ่งห้ามผู้ที่เดินทางจากจีนเข้าประเทศ “อย่างไม่มีกำหนด” ไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด-19

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงราบัต ประเทศโมร็อกโก เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ว่า กระทรวงการต่างประเทศโมร็อกโก ประกาศระงับการเข้าเมืองของ “ผู้ที่เดินทางมาจากจีน ไม่ว่าจะถือสัญชาติใดก็ตาม” มีผลบังคับใช้ “อย่างไม่มีกำหนด” ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. นี้ ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ทั้งนี้ โมร็อกโกถือเป็นประเทศแรกของโลก ที่บังคับใช้นโยบายเข้มงวดขั้นสูงสุด กับนักท่องเที่ยวขาเข้าจากจีน เนื่องจากหลายประเทศรวมถึงสหรัฐ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ตลอดจนจนอีกหลายประเทศในยุโรป กำหนดเงื่อนไขให้บุคคลซึ่งเดินทางมาจากจีน ต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น.



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/>



กรมการแพทย์จัด “รถฟอกไต” เคลื่อนที่ช่วยผู้ป่วยเขตสุขภาพละ 1 คัน อยู่ระหว่าง ผลิตคาดเสร็จ ก.พ.-มี.ค.นี้

อธิบดีกรมการแพทย์รับนโยบาย “อนุทิน” เดินหน้าฟอกไตฟรีทุกอำเภอ! รองรับทุกสิทธิการรักษา เตรียมสร้าง “รถฟอกไต” ตั้งเป้าเขตสุขภาพละ 1 คัน หวังกระจายพื้นที่ถูกเงินช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ คาดเสร็จสิ้นช่วง ก.พ.-มี.ค.66 พร้อมส่งรถ Mobile Stroke Unit ไประนอง ก.พ.นี้ ช่วยผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีนโยบายเรื่องฟอกไตฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะขยายเดินหน้าฟอกไตทุกอำเภอ ซึ่งกรมการแพทย์ได้รับนโยบายในเรื่องนี้ โดยเน้นเรื่องของการให้บริการเชิงรุก โดยประสานกับภาคเอกชน มาหารือเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อออกแบบและจัดทำนวัตกรรม “รถฟอกไตเคลื่อนที่” ซึ่งจะมีหลายขนาด ทั้งรถบัสที่มีขนาด 2 เตียง 3 เตียง และ 4 เตียง และจะเชิญทางสมาคมโรคไตมาดูแลเรื่องของมาตรฐานรถฟอกไต โดยคาดว่าจะประมาณช่วง ก.พ.หรือมี.ค. 2566 น่าจะเสร็จ โดยตั้งเป้าว่าอยากจะให้มีรถฟอกไตเคลื่อนที่เขตสุขภาพละ 1 คัน จะได้ไม่ต้องสั่งซื้อหรือนำเข้าจากต่างประเทศ เพราะต่างประเทศที่ทำมีรถฟอกไตมีที่ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/>

นพ.ธงชัย กล่าวว่า รถฟોકไคจะมาช่วยเสริมบริการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินต่างๆ จน รพ.ไม่สามารถให้บริการฟોકไคได้ เช่น ภาวะน้ำท่วม รถฟોકไคก็จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ฉุกเฉินเพื่อให้บริการ ไม่ให้คนไข้ต้องเดินทางไกลไปฟોકไคที่อื่น เนื่องจากสัปดาห์หนึ่งต้องฟอกประมาณ 3 ครั้ง โดยกลุ่มที่ต้องฟอกไค คือ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 จะมีเจ้าหน้าที่ รพ. และพยาบาลที่ผ่านฝึกอบรมมาให้บริการ รวมถึงใช้แอปพลิเคชัน DMD Telemedicine เพื่อให้สามารถปรึกษากับแพทย์ได้ การให้บริการรถฟોકไคจะสนับสนุนการให้บริการนี้ในทุกสิทธิการรักษา เพื่อหนุนเสริมกับนโยบายฟอกไคทุก รพ. ทุกอำเภอ

นพ.ธงชัย กล่าวว่า การให้บริการเชิงรุกนอกจากเตรียมเรื่องรถฟอกไคแล้ว ที่ผ่านมายังมีการทำรถโมบายสโตรคยูนิท (Mobile Stroke Unit) ซึ่งมี 2 คัน อยู่ที่ รพ.นพรัตนราชธานี 1 คัน และสถาบันประสาทวิทยา 1 คัน สามารถทำซีทีสแกนเพื่อดูว่ามีภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือไม่ และสามารถให้บริการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ เนื่องจากภาวะหลอดเลือดสมองจะมีช่วงเวลาทองที่ต้องรีบรักษา ซึ่งรถ Mobile Stroke Unit จะนำไปให้บริการในอำเภอที่ไม่มีเครื่องซีทีสแกน และมีสถิติข้อมูลว่า มีการเกิดภาวะหลอดเลือดสมอง โดยเบื้องต้นช่วง ก.พ. 2566 จะลงไปยังพื้นที่ จ.ระนอง นำรถไปอยู่ในพื้นที่ประมาณเกือบเดือน เพราะโรคนี้ไม่ได้มีผู้ป่วยเข้ามารับบริการในทันที แต่เป็นโรคที่ต้องรอว่าผู้ป่วยจะเกิดภาวะหลอดเลือดสมองขึ้นเมื่อไหร่แล้วรีบให้บริการ